
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๖๗ 

วันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.   
ณ  หJองประชุม ๓ ช้ัน ๒ สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมM    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ผูJมาประชุม   

๑. รองศาสตราจารย- ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล   คณบดี         ประธานกรรมการ 

๒. ผูAชCวยศาสตราจารย- ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ-สกุล รองคณบดี        กรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย- ดร.นิรมล อุตมอCาง   รองคณบดี        กรรมการ   

๔. รองศาสตราจารย- ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร-   รองคณบดี        กรรมการ 

๕. รองศาสตราจารย- ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส  หัวหนAาสำนักวิชา                 กรรมการ  

อุตสาหกรรมเกษตร 

๖. อาจารย- ดร.ชิตาพัณณ- ใบง้ิว          รักษาการผูAอำนวยการ           กรรมการ 

ศูนย-นวัตกรรมอาหารและ 

บรรจุภัณฑ- 

๗. นางสาวปYยะนุช สวัสดี     เลขานุการคณะ         เลขานุการ 
 

ผูJไมMมาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. รองศาสตราจารย- ดร.สุธี วังเตือย   รองคณบดี        กรรมการ   
 

ผูJเขJารMวมประชุม      

๑. รองศาสตราจารย- ดร.กิตติศักด์ิ จันทนสกุลวงศ-  ผูAชCวยคณบดี 

๒. ผูAชCวยศาสตราจารย- ดร.จุไรรัตน- เมAากำเนิด  ผูAชCวยคณบดี 

๓. ผูAชCวยศาสตราจารย- ดร.สุพัฒน- พงษ-ไทย   ผูAชCวยคณบดี 

๔. ผูAชCวยศาสตราจารย- ดร.กันยาศิริ รักอริยะธรรม  ผูAชCวยคณบดี 

๕. อาจารย- ดร.ทับกฤช ขุมทรัพย-     อาจารย-ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร-และ 

เทคโนโลยีการอาหาร  

๖. ดร.ภคภรณ- กCอเกิด     หัวหนAางานบริการการศึกษาและ 

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

๗. นางสาวสายฝน วงค-สุวรรณ    หัวหนAางานการเงิน การคลังและพัสดุ 

๘. นางสาวอุไรวรรณ ศักยาภินันท-    หัวหนAางานบริหารท่ัวไป 

๙. นางสาวมุทิตา หยCางถาวร    หัวหนAางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ 

และวิเทศสัมพันธ- 

๑๐. นางนลินธิดา ชัยมงคล    นักจัดการงานท่ัวไป  
 



  

  

  

 

๒ 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๕ น. 

 

วาระท่ี ๑   เร่ืองแจJงท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติ/ขAอคิดเห็นท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร      

 ผลการปฏิบัติตามมติ/ขAอคิดเห็น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ 

เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และ ผลการปฏิบัติตามมติ/ขAอคิดเห็น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่  ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗  รายละเอียดตามที่ไดAนำเสนอในที่ประชุมฯ  (รายละเอียดตาม

เอกสารแนบท4าย ๑.๑)   
   

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 ๑.๒ การรับรองมติของคณะกรรมการบริหารประจำคณะโดยการแจAงเวียน 

    ยังไมCมีการแจAงเวียนขอมติจากคณะกรรมการฯ ในรอบการประชุมน้ี    
 

        ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 

วาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ   

ฝhายเลขานุการที ่ประชุมแจAงใหAที ่ประชุมทราบวCาไดAมีการแจAงเวียนรับรองรายงานการประชุมคณะ 

กรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๗   ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน  ๒๕๖๗  ทางระบบ

จดหมายอิเลคทรอนิคส-  ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดAใหAการรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกAไขรายงาน โดยใหA

เพ่ิมหัวขAอ ๔.๒ ผลการใหAลำดับขั้น ประจำภาคเรียนฤดูรAอน ปjการศึกษา ๒๕๖๖ และ ๔.๓ รายงานประเมินทดลอง

งานพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ราย (อ.ดร.กมล ยากูล) โดยฝhายเลขานุการที่ประชุม ไดAแกAไขรายงานการ

ประชุมฯ  เปmนท่ีเรียบรAอยแลAว          
 

   ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 

  ๓.๑ การกรอกขAอตกลงกCอนการปฏิบัติงาน (TOR) 

  ที่ประชุมไดAรCวมกันหารือเกี่ยวกับการกรอกขAอตกลงกCอนการปฏิบัติงาน (TOR) ในระบบใหมC  

สำหรับบุคลากรสายวิชาการ   ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแลAว มีขAอสรุปใหAคณาจารย-ทดลองกรอกชั่วโมงการทำงาน

ภาพรวมตามภาระงานขั้นต่ำไปกCอน และขอใหAหนCวยทรัพยากรบุคคล กรอกขAอมูลการไดAรับแตCงตั ้งใหAเปmน

คณะกรรมการตCางๆ เพ่ือเปmนขAอมูลประกอบการกรอกผลการปฏิบัติงาน  

  

 



  

  

  

 

๓ 

วาระท่ี ๔ เร่ืองเพ่ือพิจารณา   

๔.๑  ผลการดำเนินงานดAานการบูรณาการยุทธศาสตร-โดยรวม การพัฒนาคุณภาพองค-กร การบริหาร

ความเส่ียง แผนงานและงบประมาณ 

 รองคณบดี (ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ-สกุล) ไดAแจAงใหAที ่ประชุมทราบเกี ่ยวกับผลการ

ดำเนินงานดAานการบูรณาการยุทธศาสตร-โดยรวมฯ อันประกอบดAวย รายงานแผน-ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผน

กลยุทธ- ๕ ปj (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และโครงการภายใตAแผนปฏิบัติการ ประจำปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   

รวมทั้งความกAาวหนAาในการดำเนินงานตาม Feedback Report : การดำเนินงานตามแนวทาง Leverage TQC  

(ณ วันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗) ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจAงในท่ีประชุม 

 โดยในสCวนของรายงานตัวชี้วัดแผนกลยุทธ- SO3 สรAางงานวิจัย/นวัตกรรมที่เปmนเลิศ งานวิจัยท่ี

ขยายผลสูCชุมชนและเชิงพาณิชย- เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร ตัวชี้วัดที่ ๘ รายไดAจากการวิจัยรCวมกับ

ภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชน หรือผูAใชAงานจริง (ลAานบาท) ที่ประชุมมีมติใหAตัดรายไดAจากการเรียกเก็บคCาลงทะเบียน

งานประชุมวิชาการนานาชาติ FAB2024 ออก  

           ทั้งนี้ ประธานไดAใหAขAอเสนอแนะวCา ควรจะตAองมีการนัดประชุมเพื่อจัดกลุCมตัวชี้วัดตCางๆ เพื่อมิใหA

เกิดความซ้ำซAอนกันระหวCางหนCวยงานภายในคณะ  และขอใหAงานนโยบายและแผนฯ จัดทำขAอมูลเชิงสรุปวCา มี

ตัวช้ีวัดใดบAางท่ียังไมCเปmนไปตามเป�าหมาย เพ่ือจะไดAเกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดตามตัวช้ีวัดตCอไป 

  นอกจากนี้ ที่ประชุมไดAรCวมพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตCางๆ โดยใหAเพิ่มเติมขAอมูลใน

สCวนของ SO2 สนับสนุนการเรียนรูAตลอดชีวิตของกำลังคนดAานอุตสาหกรรมเกษตร ตัวชี้วัดที่ A19 จำนวนกระบวน

วิชาหรือหลักสูตรอบรมที่เปYดสอนใน CMU Lifelong Education   รวมทั้งอาจตAองมีการรวบรวมขAอมูลความ

ตAองการความคาดหวังของผูAมีสCวนไดAสCวนเสียเพ่ือมาวางแผนกลยุทธ-ของคณะตCอไป 

 

๔.๒ ผลการดำเนินการดAานการพัฒนาคุณภาพองค-กร การบริหารความเส่ียง เทคโนโลยีดิจิทัล   

           ผูAชCวยคณบดี (ผศ.ดร.จุไรรัตน- เมAากำเนิด) ไดAรายงานผลการดำเนินงานดAานการพัฒนาคุณภาพ

องค-กร การบริหารความเส่ียง เทคโนโลยีดิจิทัล    อันประกอบดAวย ความคืบหนAาของการดำเนินงานดAานเทคโนโลยี

สารสนเทศ การพัฒนาโปรแกรมและเว็บไซต-  งานระบบกลAองวงจรปYด งานดAานคอมพิวเตอร- งานโสตทัศนศึกษา

และประชาสัมพันธ- ดังมีรายละเอียดตามที่แจAงใหAที่ประชุมทราบ   ทั้งนี้ ที่ประชุมไดAมีขAอคิดเห็นและขAอเสนอแนะ

ดังน้ี 

๑. ความสมบูรณ-ของขAอมูลบนเว็บไซต-คณะเวอร-ช่ันภาษาอังกฤษยังไมCสอดคลAองกับปริมาณขAอมูล  

               ในเว็บไซต-คณะเวอร-ช่ันภาษาไทย  

๒. ควรมีการเผยแพรCขAอมูลการตีพิมพ-ผลงานวิจัยของคณาจารย-บนเว็บไซต-คณะอันจะเปmน 

               ประโยชน-ในเร่ืองของการ ranking ดAาน societal   

 

 



  

  

  

 

๔ 

๓. ที่ประชุมไดAเห็นชอบใหAชำระเงินคCาธรรมเนียม Line OA เพ่ิมเติมเพื่อใหAการประชาสัมพันธ-

ภายในคณะเปmนไปอยCางมีประสิทธิภาพมากข้ึนตCอไป 
 

ท่ีประชุมรับทราบ  

 

๔.๓ ผลการดำเนินงานสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

 หัวหนAาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส) ไดAรายงานผลการดำเนินงานของ

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  ดังน้ี 

 ๑. ดAานการเรียนการสอนและหลักสูตร 

 ๒. ดAานแผนและนโยบาย 

 ๓. ดAานงานบุคคลและงานบริหารท่ัวไป และอ่ืนๆ 

๑. การแจAงขAอมูลขCาวสารท่ัวไป   

  ๒. ขAอมูลดAานหลักสูตร   การเรียนการสอน    และหAองปฏิบัติการ   อันประกอบดAวย 

    ๒.๑ ความคืบหนAาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม 

                                     อุตสาหกรรมเกษตรและการเปmนผูAประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๘  

   ๒.๒ การจัดหAองพักนักวิจัยระดับ Post-Doctoral, Post-Master 

  ๓. ขAอมูลดAานงานแผนและนโยบาย การบริหาร และท่ัวไป  

๓.๑ รายการท่ีดินและส่ิงกCอสรAาง ประจำปjงบประมาณ ๒๕๖๙ (เพ่ือพิจารณาใน 

      การของบออกแบบ) ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแลAว เห็นชอบในรายการลำดับท่ี  

      ๑ และ ลำดับท่ี ๒ อันไดAแกC 

- หAองปฏิบัติการและวิจัยนวัตกรรมอาหารเชิงหนAาที่เพื่อผูAบริโภคกลุCม 

      เฉพาะและยกระดับอุตสาหกรรมอาหารเชิงหนAาที่ของประเทศ หAอง ๕- 

      ๓๐๑, ๕-๓๑๓, ๕-๓๑๕ (สาขาว ิชาว ิศวกรรมอาหาร) งบประมาณ  

      ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

- โครงการปรับปรุงหAองปฏิบัติการกลางเพ่ือยกระดับมาตรฐานงานวิจัย 

      ขั้นแนวหนAาและนวัตกรรมอาหาร (Center of Food Frontier Research  

      and Innovation, CFFRI) (สาขาวิชาวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีการ 

      อาหาร) งบประมาณ ๙,๕๐๐๐,๐๐๐ บาท  

   ๓.๒ กิจกรรมตCางๆ ของสำนักวิชาฯ ดังมีรายละเอียดตามที่แจAงใหAที่ประชุม 

                                                ทราบ   
 

ท่ีประชุมรับทราบ  

 



  

  

  

 

๕ 

๔.๔  ทบทวนการกำหนดคCาเป�าหมายตัวช้ีวัดตามพันธกิจของสCวนงาน (ภารกิจพ้ืนฐาน)  

ประธานแจAงใหAที่ประชุมทราบวCา จะหารือในเรื่องดังกลCาวกับรองคณบดี (ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ      

นฤนาทวงศ-สกุล) ตCอไป 
 

ท่ีประชุมรับทราบ  

 

๔.๕ การเสนอช่ือผูAสมควรดำรงตำแหนCงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูAทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเชียงใหมC 

            ประธานแจAงใหAที่ประชุมทราบวCา จะหารือในเรื่องดังกลCาวในการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ 

วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตCอไป    
 

ท่ีประชุมรับทราบ  

 

            ๔.๖ การปรับปรุงแกAไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ฉบับปj พ.ศ. 

๒๕๖๕ (สมอ.๐๘) 

 รองคณบดี (ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ-สกุล) ไดAเสนอใหAที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกAไข

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ฉบับปj พ.ศ. ๒๕๖๕ (สมอ.๐๘) แทน        

รองคณบดี (รศ.ดร.สุธี วังเตือย)  ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแลAวใหAความเห็นชอบ พรAอมทั้งมอบหมายใหAงานบริการ

การศึกษาฯ ดำเนินการในสCวนท่ีเก่ียวขAองตCอไป 

 

๔.๗ รายงานผลการประเมินทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๔ ราย 

 ประธานไดAเสนอใหAที ่ประชุมพิจารณารายงานผลการประเมินทดลองงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย จำนวน ๔ ราย อันไดAแกC อ.ดร.วิสุวัฒน- วรรณมะกอก, อ.ดร.สุดารัตน- เจียมยั่งยืน, นายสรณัฐ สามสี 

และ นางสาวกิ่งกาญจน- ถือบุญ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแลAว ใหAความเห็นชอบในรายงานผลการประเมินทดลอง

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๔ รายดังกลCาว พรAอมทั้งมอบหมายใหAหนCวยทรัพยากรบุคคล        

งานบริหารท่ัวไป ดำเนินการในสCวนท่ีเก่ียวขAองตCอไป 

 

๔.๘ ภาพรวมของการปฏิบัติงานของ ๕ งานในสำนักงานคณะ 

 หัวหนAางานการเงินการคลังและพัสดุ (น.ส.สายฝน วงค-สุวรรณ) หัวหนAางานบริการการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา (ดร.ภคภรณ- กCอเกิด) หัวหนAางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ-  (น.ส.

มุทิตา หยCางถาวร) หัวหนAางานบริหารท่ัวไป (น.ส.อุไรวรรณ ศักยาภินันท-) และเลขานุการคณะ (น.ส.ปYยะนุช สวัสดี)    

(แทนหัวหนAางานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (นางอังศุมารินทร- เจริญเกษ) ) ไดAนำเสนอ

ภาพรวมในการปฏิบัติงานของแตCละงาน ใหAที่ประชุมทราบ ซึ่งประธานไดAกลCาวขอบคุณหัวหนAางานที่ไดAเตรียม

เอกสารมานำเสนอในการประชุมวันน้ี รวมท้ังในอนาคต จะมีการประชุมพบปะกับบุคลากรในงานตCางๆ ตCอไป   



  

  

  

 

๖ 

๔.๙ การปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานของผูAบริหารแตCละฝhาย    

 ประธานไดAเสนอใหAผูAบริหาร  นำเสนอแผนการดำเนินงาน สรุปไดAดังน้ี 

 ๑. ดAานการวิจัยและบริการวิชาการ โดย รองคณบดี (รศ.ดร.นิรมล อุตมอCาง และ รศ.ดร.กิตติศักด์ิ 

จันทนสกุลวงศ-)   ในสCวนของการบริการวิชาการ ประธานมีขAอเสนอแนะใหAกำหนดคCาเป�าหมายและวิธีการ

ที่จะไปสูCเป�าหมายนั้น  และในสCวนของงานวิจัย มีการนำเสนอขAอมูลสรุปการตีพิมพ-ผลงานของคณาจารย- 

และสาขาความเช่ียวชาญของคณาจารย- จำแนกตามกลุCมตCางๆ ซึ่งที่ประชุมไดAรCวมกันพิจารณาหาแนวทาง

การกระตุAนใหAคณาจารย-เพ่ิมการตีพิมพ-ผลงาน และสาเหตุของการไมCสCงผลงานตีพิมพ-  โดยจะมีการประชุม

กลุCมยCอยเพ่ือหารือเก่ียวกับประเด็นดังกลCาวตCอไป 

 ๒. ดAานงานบริหารวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงกลยุทธ- การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

และงานบัณฑิตศึกษา โดย ผูAชCวยคณบดี (ผศ.ดร.สุพัฒน- พงษ-ไทย และ อ.ดร.ทับกฤช ขุมทรัพย-) ไดA

นำเสนอแผนงานแทน รองคณบดี (รศ.ดร.สุธี วังเตือย) อันประกอบดAวย  

- การพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันฯ  

- การจัดต้ัง Agro start up  

- การสCงเสริม/การเพ่ิมอัตราการมีงานทำของบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา  

- การสรAางความยืดหยุCนของระเบียบกองทุนเพ่ือกิจกรรมนักศึกษา   

- การเพ่ิม Engagement ระหวCางศิษย-เกCาและคณะ  

- การจัดต้ังหนCวยสำหรับการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการของนักศึกษาตCางชาติฯ  

- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรCวมกับมหาวิทยาลัยในตCางประเทศ  

  โดยประธานไดAใหAขAอเสนอแนะ ดังน้ี 

- ในสCวนของการจัดตั ้ง Agro start up ขอใหAอ.ดร.ทับกฤช ประสานงานขอขAอมูล

ผูAประกอบการจากศูนย-นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ- รวมท้ังใหAศูนย-ฯ เขAามามีสCวนรCวมใน

กิจกรรมพบปะระหวCางบริษัทกับนักศึกษาและศิษย-เกCา ซึ่งจะเปmนการทำงานเชิงบูรณาการรCวมกัน

เพ่ือเพ่ิม Engagement  

- ขอใหAหารูปแบบวิธีการเพื่อเชิญชวนประชาสัมพันธ-ศิษย-เกCาใหAมีสCวนรCวมกับกิจกรรม

ของคณะเพ่ิมมากข้ึน  

- ขอใหAจัดเรียงลำดับความสำคัญของประเด็นท่ีจะตAองดำเนินการ 

 

 

 

 

 
 



  

  

  

 

๗ 

วาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืนๆ   

 ๕.๑ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๗ 

  เลขานุการคณะ (น.ส.ปYยะนุช สวัสดี) ไดAแจAงใหAที ่ประชุมทราบวCา ตามที ่มีกำหนดประชุม

คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ในวันศุกร-ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. และมี

กำหนดสCงเอกสารการประชุมใหAคณะกรรมการฯ ในวันศุกร-ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๗  น้ัน ฝhายเลขานุการที่ประชุม  

จึงใครCขอรับเอกสารประชุมจากผูAบริหารท่ีเก่ียวขAองเพ่ือจะไดAดำเนินการในสCวนท่ีเก่ียวขAองตCอไป  
 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ป\ดประชุม เวลา ๑๓.๓๐น. 

 

 
 

 
 

(นางสาวป\ยะนุช สวัสดี) 
  เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ 

ผูJจัดทำรายงานการประชุมฯ 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ 

 
 
 

         (รองศาสตราจารย̂ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร̂) 
  รองคณบดี 

  ผูJตรวจรายงานการประชุมฯ 
                                               ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ 
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